

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก**  
**วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเจียรนริศ นามวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑	
๒	นายไอลิง อีสุง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๒	
๓	นายสุรพงษ์ มาเยอะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๓	
๔	นายราเมศวร์ สิริเมฆาพร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๔	
๕	นายพีรพล เลเชอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๕	
๖	นายมงคล แสงฟู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๖	
๗	นายอานันท์ มาเยอะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๗	
๘	นายเอกพันธ์ อ่วยยื้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๘	
๙	นายทินกร แซ่สง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายชนะชัย มาเยอะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายอาเกอะ บอแซ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายธรวานันท์ สัจจธรรมพร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นายใจบุญ ส่างต้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายสังคม แซ่หัว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายอาก่อง มาเยอะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายนันทา มอฉา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายอนุสรณ์ มาเยอะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายศรินทร์ย์ แอ่หละ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๘	
๑๙	นายเล่าเชอ เชื้อบรรพต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๙	

.../ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์พล คิตอ่าน	นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง	
๒	นายศรีเดช คำจันทร์วงศ์	ท้องถิ่นอำเภอแม่ฟ้าหลวง	
๓	นายจอมฟ้า แสงอ้าย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย คนที่ ๑	
๔	นายครรชิต เชื้อบรรพต	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย คนที่ ๒	
๕	นายสุรชัย พนมเลิศสกุล	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	
๖	นายอุทิศ นรรัตน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	
๗	สิบเอกอวิรุทธิ์ ปันท่า	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	
๘	พันจ่าตรีสมควร ธรรมแสน	หัวหน้าสำนักปลัด	
๙	นายธนะวิษซ์ สายเทพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	จ่าสิบโทวัช จันทาพูน	นิติกร	
๑๑	นางสาวภัทร์ชนกพร คมธนนัฏฐ์	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๒	นางสาวนันท์ดา ซื่อสัตย์	นักวิชาการเกษตร	
๑๓	นายอาคม คำเงิน	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๔	นางรวิกานต์ งามเงิน	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เลขานุการสภา  
ชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าห้องประชุม และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงชื่อ  
เข้าประชุม ครบองค์ประชุม

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จดสรุปเทียบบุชาพระรัตนตรัย และนั่งประจำที่ประธาน  
นายอุทิศ นรรัตน์ เรียน ท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
(เลขานุการสภาชั่วคราว) หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศ  
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้เห็นชอบให้  
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบ  
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน ๑๔ คน แล้ว  
และนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ง  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ  
๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งแรกในวันที่ ๗ เดือน  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่าน ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง  
ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งแรกครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
นายณรงค์ คิดอ่าน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และผู้มีเกียรติทุกท่าน  
(นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง) ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาประกอบพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก เพื่อดำเนินกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม  
บทบัญญัติของกฎหมายในวันนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เทอดไทย ทุกท่านที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ในกิจการของสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕  
๖๔ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเทอดไทย ครบตามจำนวนที่พึงมี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่โดยรวมของสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลตามบทบัญญัติกฎหมาย มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม รวมทั้งร่างข้อบัญญัติอื่นๆ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสองเสาหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะกำหนดทิศทางของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น มักจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย รวมทั้งอาจจะถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ หรือถูกร้องเรียนกล่าวโทษให้กระทบกระเทือนจิตใจอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่ดีจึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน เสียสละ มุ่งปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอุทิศตนเองให้ทำงานสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก

ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน ขอให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นตลอดไป ขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งแรก ณ บัดนี้

นายอุทิศ นรรัตน์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข (เลขานุการสภาชั่วคราว) เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ผู้มีอายุมากที่สุด ลำดับที่ ๑ นายันทา มอฉา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๖ เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุ ๔๗ ปี เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายันทา มอฉา ไม่รับเป็นประธานสภาชั่วคราว ครับ (สมาชิกสภาฯ)

นายอุทิศ นรรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา ลำดับที่ ๒ นายเล่าเชอ เชื้อบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๑๔ เกิดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ อายุ ๔๗ ปี เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายเล่าเชอ เชื้อบรรพต ไม่รับเป็นประธานสภาชั่วคราว ครับ (สมาชิกสภาฯ)

.../นายอุทิศ นรรัตน์

นายอุทิศ นรรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมา ลำดับ (เลขานุการสภาชั่วคราว) ที่ ๓ นายไอตึง อีสุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมู่ที่ ๒ เกิดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ อายุ ๔๓ ปี เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นายไอตึง อีสุง  
(สมาชิกสภา) ขอรับเป็นประธานสภาชั่วคราว

นายอุทิศ นรรัตน์ ขอเชิญ นายไอตึง อีสุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (เลขานุการสภาชั่วคราว) เป็นประธานสภาชั่วคราว

### ระเบียบวาระการประชุม

#### วาระการประชุมที่ ๑ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

นายไอตึง อีสุง วาระการประชุมที่ ๑ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (ประธานสภาชั่วคราว) ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามวาระการประชุม ต่อไป

นายอุทิศ นรรัตน์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข (เลขานุการสภาชั่วคราว) เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาด อย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

..../ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ

นายรามณรงค์ สิริเมฆาพร                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายรามณรงค์ สิริเมฆาพร สมาชิกสภา (สมาชิกสภา) ขอเสนอ นายชนะชัย มาเยอะ สมาชิกสภา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายสังคม แซ่หั่ว
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายอนุสรณ์ มาเยอะ

นายไพบูลย์ ส่างต้า                              เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพกระผมไพบูลย์ ส่างต้า สมาชิกสภา (สมาชิกสภา) ขอเสนอ นายอาเกอะ บอแซ สมาชิกสภา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายเอกพันธ์ อ่วยยื่อ
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายอานันท์ มาเยอะ

นายอุทิศ นรรัตน์                              มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อีกหรือไม่ (เลขานุการสภาชั่วคราว)

เป็นอันสรุปว่า มีเสนอมามาก ๒ ท่าน คือ นายชนะชัย มาเยอะ สมาชิกสภา และ นายอาเกอะ บอแซ สมาชิกสภา โดยกระผมจะอ่านรายชื่อสมาชิกสภา เรียงตามลำดับตามตัวอักษร นะครับ และวิธีการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งคน ขอเชิญ สมาชิกสภา ที่กระผมเรียกเรียงตามตัวอักษร มาลงคะแนนที่คูหาและหย่อนบัตร ด้านหน้า ดังนี้

๑. นายไพบูลย์ ส่างต้า
๒. นายชนะชัย มาเยอะ
๓. นายทินกร แซ่สง
๔. นายธวานันท์ สัจจธรรมพร
๕. นายเจียรนริศ นามวงศ์
๖. นายนันทา มอฉา
๗. นายพีรพล เลเชอ
๘. นายมงคล แสงฟู
๙. นายรามณรงค์ สิริเมฆาพร
๑๐. นายเล่าเชอ เชื้อบรรพต
๑๑. นายศรินทร์ย์ แอ่หละ
๑๒. นายสังคม แซ่หั่ว
๑๓. นายสุรพงษ์ มาเยอะ
๑๔. นายอนุสรณ์ มาเยอะ

๑๕. นายอาก่อง มาเยอะ
๑๖. นายอาเกอะ บอแซ
๑๗. นายอานันท์ มาเยอะ
๑๘. นายเอกพันธ์ อ่วยยื่อ
๑๙. นายไอดิง อีสุง

ท่านสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ คน ตรวจนับคะแนน ครับ

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายชนะชัย มาเยอะ ได้คะแนน ๑๒ คะแนน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เมื่อได้ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยเสร็จสิ้นแล้ว จะพักเบรก เพื่อรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที ครับ

**นายไอดิง อีสุง**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมจะอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย คำสั่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ๗/๒๕๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตามที่นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก ในวันศุกร์ ที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชนะชัย มาเยอะ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นั้น ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งนายชนะชัย มาเยอะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงชื่อ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญ นายชนะชัย มาเยอะ ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป สำหรับกรรมกัมพันตำแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญ ครับ

**วาระการประชุมที่ ๒ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**

**นายชนะชัย มาเยอะ**  
(ประธานสภาฯ)

วาระการประชุมที่ ๒ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามวาระการประชุม ต่อไป

**นายอุทิศ นรรัตน์**  
(เลขานุการสภาชั่วคราว)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย อนุโลม  
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยทุกท่าน เสนอชื่อ  
สมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมผู้  
รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ

นายใจบุญ ส่างต้า  
(สมาชิกสภา)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายใจบุญ ส่างต้า สมาชิกสภา  
ขอเสนอ นายธวานันท์ สัจจธรรมพร สมาชิกสภา เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายพิรพล เลเชอ
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายทินกร แซ่สง

นายอุทิศ นรรัตน์

(เลขานุการสภาชั่วคราว)

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อีกหรือไม่

เป็นอันสรุปว่า มีเสนอมามาก ๑ ท่าน คือ นายธวานันท์ สัจจธรรมพร สมาชิกสภา  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา  
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น  
ได้รับเลือก

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
นายธวานันท์ สัจจธรรมพร

### วาระการประชุมที่ ๓ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

นายชนะชัย มาเยอะ  
(ประธานสภา)

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่อง การเลือกเลขานุการประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเทอดไทย ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยชั่วคราว ชี้แจง  
ขั้นตอน และวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามวาระการประชุม ต่อไป

นายอุทิศ นรรัตน์

(เลขานุการสภาชั่วคราว)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘  
มาใช้บังคับโดย อนุโลม

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้  
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น



สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้  
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยทุกท่าน เสนอชื่อ  
สมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมผู้  
รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ

นายธวานันท์ สัจจธรรมพร (สมาชิกสภาฯ) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายธวานันท์ สัจจธรรมพร สมาชิกสภาฯ  
ขอเสนอ นายอุทิศ นรรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นเลขานุการสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายพิรพล เลขขอ
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายทินกร แซ่สง

นายอุทิศ นรรัตน์ (เลขานุการสภาชั่วคราว) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเทอดไทย อีกหรือไม่

เป็นอันสรุปว่า มีเสนอมาเพียง ๑ ชื่อ นายอุทิศ นรรัตน์ ปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเทอดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา  
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น  
ได้รับเลือก

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
นายอุทิศ นรรัตน์

#### วาระการประชุมที่ ๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

นายชนะชัย มาเยอะ (ประธานสภาฯ) วาระการประชุมที่ ๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ขอให้เลขานุการ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการกำหนดสมัยประชุม  
สามัญประจำปีตามวาระการประชุม ต่อไป

นายอุทิศ นรรัตน์ (เลขานุการสภาฯ) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย  
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สมัยประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา  
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นายชนะชัย มาเยอะ  
(ประธานสภาฯ)

ขอปรึกษาในที่ประชุม การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนด ดังนี้

- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มต้น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มต้น มิถุนายน มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มต้น สิงหาคม มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มต้น พฤศจิกายน มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มต้น กุมภาพันธ์ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่นำปรึกษาหรือไม่

- เห็นชอบ ๑๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๐ เสียง

วาระการประชุมที่ ๕

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
- การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายชนะชัย มาเยอะ  
(ประธานสภาฯ)

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ตามวาระการประชุม ต่อไป

นายอุทิศ นรรัตน์  
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นายชนะชัย มาเยอะ  
(ประธานสภาฯ)

ขอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะมีจำนวนเท่าใด เนื่องจากระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และเห็นว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรกำหนดสามคน มีสมาชิกสภา

ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม จะขอมติในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่กำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาจำนวนสามคน

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๐ เสียง

ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ตนเห็นว่าควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อยสองคน และชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน

นายอาก่อง มาเยอะ  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอาก่อง มาเยอะ สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นายพิรพล เลขอ สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายใจบุญ ส่างต้า
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายชนะชัย มาเยอะ

..../นายธวานันท์ สัจจธรรมพร

นายธรวานันท์ สัจจธรรมพร เรียนท่านประธานสภาที่ไครพ กระผมนายธรวานันท์ สัจจธรรมพร สมาชิกสภา (สมาชิกสภา) ขอเสนอ นายราเมศวร์ สิริเมฆาพร สมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายทินกร แซ่สง
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายเจียรนริศ นามวงศ์

นายราเมศวร์ สิริเมฆาพร เรียนท่านประธานสภาที่ไครพ กระผมนายราเมศวร์ สิริเมฆาพร สมาชิกสภา (สมาชิกสภา) ขอเสนอ นายเจียรนริศ นามวงศ์ สมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายนันทา มอฉา
- ผู้รับรองคนที่ ๒. นายพีรพล เลเชอ

นายชนะชัย มาเยอะ ดั่งนั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานสภา) เทอดไทย นายพีรพล เลเชอ นายราเมศวร์ สิริเมฆาพร และนายเจียรนริศ นามวงศ์

วาระการประชุมที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายชนะชัย มาเยอะ วาระการประชุมที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) มีสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม (ประธานสภา) ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอ หรือแจ้งให้ทราบหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึก

(นายอุทิศ นรรัตน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

